

การกำหนดประเด็นเชิงพื้นที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก
ระหว่าง๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ประเด็นย่อย	รูปแบบการผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และเดือนประชาชนติดตาม/เผ่าระวังผลกระทบจากพายุลมฟ้าคะนองและ สถานการณ์ระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการเยียวยาหลังน้ำลด จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์ จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร - สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 ส่งมอบสุขาลอยน้ำช่วยปลดทุกข์ชาวบ้านบางระกำที่ประสบอุทกภัย - ประกาศเตือนประชาชน เผ่าระวังผลกระทบจากพายุลมฟ้าคะนอง และคมปาซุเผ่าฟังการเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ/สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง - ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและรายงานสถานการณ์พื้นที่3 อำเภอ จ.นครสวรรค์ อ.เมืองอุทัยธานี - การบริหารจัดการน้ำ/สถานการณ์น้ำใน 3เขื่อนหลัก ภูมิพล สิริกิตติ์และแควน้อยบำรุงแดน 	<p>ข่าว/สื่อบูทข่าว</p> <p>-ข้อความประชาสัมพันธ์ในรายการ</p> <p>-คลิปวีดีโอ</p> <p>-อินโฟกราฟฟิก</p>	สทท./สวท./สวศ./หน่วยงานในสังกัด	
2.	สถานการณ์การแพร่ระบาดของมาตรการเยียวยาการบริหารจัดการวัคซีน ในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ประเด็นประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง)	<ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 /สถิติของผู้ติดเชื้อที่แนวโน้มลดลงของพื้นที่สีแดงเข้ม จ.ตาก,จ.เพชรบูรณ์/มาตรการคุมเข้ม/คัดกรองแรงงานต่างด้าวเผ่าระวังแนวชายแดน -พอ.สว.พิษณุโลก ฉีดวัคซีนพระราชทานให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,พระสงฆ์ - สร้างความมั่นใจมาตรการฉีดวัคซีนให้กับเยาวชน 12-18 ปี ก่อนเปิดภาคเรียน - การฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับประชาชน/กิจกรรมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ - การปฏิบัติตามประกาศคำสั่งมาตรการของแต่ละจังหวัดในพื้นที่/การเผ่าระวังโดยชุมชน/การพิจารณาลดพื้นที่ Lock down /การให้ความช่วยเหลือประชาชนของจังหวัด - กิจกรรมและการสนับสนุนเพื่อให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ 	<p>ข่าว/สื่อบูทข่าว</p> <p>-ข้อความประชาสัมพันธ์ในรายการ</p> <p>-คลิปวีดีโอ</p> <p>-อินโฟกราฟฟิก</p>	สทท./สวท./สวศ./หน่วยงานในสังกัด	
3.	มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและมาตรการเยียวยาของรัฐบาล	<ul style="list-style-type: none"> - จ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมเปิดเทศกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก16 ต.ค.เพื่อต้อนรับมาตรการเปิดประเทศ/แนวทางการปิดรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของ ภาคเหนือตอนล่าง - นโยบาย“ครบ 120 วัน ไทยพร้อมเปิดประเทศ” รับนักท่องเที่ยวจาก 10 ประเทศ 1 พ.ย. - เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง สิทธิคงเหลือกว่า 3 แสนสิทธิ - การยืดระยะเวลาลดส่งเงินประกันสังคมและการโอนเงินเยียวยา ม.33,39 และ 40 - นโยบายการช่วยเหลือของรัฐ/การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เงินอุดหนุนเด็ก 	<p>ข่าว/สื่อบูทข่าว</p> <p>-ข้อความประชาสัมพันธ์ในรายการ</p> <p>-คลิปวีดีโอ</p> <p>-อินโฟกราฟฟิก</p>	สทท./สวท./สวศ./หน่วยงานในสังกัด	
4.	บรรยายการสมัครนายก-สมาชิกสภา อบต.พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	<ul style="list-style-type: none"> - บรรยายการสมัครเลือกตั้ง อบต.ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.นี้ - แนวทางการปฏิบัติขั้นตอนข้อกำหนดการหลักเกณฑ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 - กระตุ้นให้ประชาชนตรวจสอบและรักษาสิทธิการเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 	<p>ข่าว/สื่อบูทข่าว</p> <p>-ข้อความประชาสัมพันธ์ในรายการ</p> <p>-คลิปวีดีโอ</p> <p>-อินโฟกราฟฟิก</p>	สทท./สวท./สวศ./หน่วยงานในสังกัด	